

เรื่อง ประวัติอำเภอแม่ระมาด



รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

ความเป็นมาของอำเภอ สันนิษฐานว่า เดิมเป็นหมู่บ้านที่อยู่อาศัยของชาวกะเหรี่ยงมานานกว่า 100 ปี ต่อมาชาวไทยจากทางภาคเหนือได้พากันอพยพลงมาหาที่ทำกิน และเห็นว่าเป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์ จึงได้ตั้งหลักฐานอยู่อาศัยและมีคนอพยพมาอยู่เรื่อย ๆ จนเป็นหมู่บ้านใหญ่ จึงได้ตั้งเป็นตำบลขึ้นกับอำเภอแม่สอด เมื่อหมู่บ้านขยายใหญ่ขึ้นอีก พระอินทร์ศิริ นายอำเภอแม่สอด ในสมัยนั้น จึงได้ยกฐานะขึ้นเป็นกิ่งอำเภอแม่ระมาด และได้สร้างที่ว่าการกิ่งอำเภอขึ้นที่หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ระมาด และแต่งตั้งให้ขุนโสภิตบรรณลักษณ์เป็นปลัดกิ่ง

อำเภอคนแรก และที่ว่าการอำเภอยังตั้งอยู่ ณ ที่เดิมจนทุกวันนี้

ต่อมาในปี พ.ศ. 2491 ทางราชการได้โอนกิ่งอำเภอท่าสองยางซึ่งขึ้นอยู่กับอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน มาขึ้นกับอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และเมื่ออำเภอแม่ระมาดได้ยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2493 ต่อมาเมื่อ 1 มกราคม 2494 กิ่งอำเภอท่าสองยางจึงได้โอนจากอำเภอแม่สอด มาขึ้นกับอำเภอแม่ระมาดด้วย และได้แยกไปเมื่อได้ยกฐานะเป็นอำเภอเมื่อปี 2501

พื้นที่อำเภอแม่ระมาด มีอาณาเขตติดกับชายแดนประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมแห่ง สหภาพพม่า ทางด้านทิศตะวันตก เทาที่ผ่านมายังไม่เคยมีการเคลื่อนไหวทางการทหาร ของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ จะมีก็แต่ข่าวการเคลื่อนไหวทางด้านมวลชน ซึ่งกล่าวได้ว่ายังไม่รุนแรงนัก

พื้นที่

เป็นพื้นที่ราบส่วนใหญ่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก

ทิศใต้ ติดกับ ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด และประเทศพม่า

ทิศตะวันออก ติดกับ ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก

ทิศตะวันตก ติดกับ แม่น้ำเมยประเทศพม่า

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา

อาชีพเสริม ทำไร่ข้าวโพด, ไร่แตงกวา, อาหารแปรรูป, จักสาน และเย็บเสื้อผ้า

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,489 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 800 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 44.22 ของจำนวนหลังคาเรือน



การเดินทาง

มีถนนลาดยางเข้าสู่ตำบล 2 ทาง มีความยาว 2 กิโลเมตร มีรถประจำทางผ่าน

ผลิตภัณฑ์

กล้วยอบน้ำผึ้ง

คำสำคัญ : ประวัติอำเภอแม่ระมาด

ที่มา : <http://www.thaitambon.com/tambon/630401>

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : กาญจนา จันทร์สิงห์

วันที่ : 2018-08-15

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=677&code_db=610001&code_type=01

The Office Of Academic Resource Information And Technology